

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี้ผิติดชำระ

IFEC: บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิติดชำระ และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุน S-PFI 3M1, S-PFI 3M2, S-PFI 3M3, S-PFI 3M4, S-PFI 3M5, S-PFI 6M1 และ S-PPFI 6M1 (“กองทุน”)

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทได้ทราบความคืบหน้าจากทนายความผู้รับผิดชอบคดีของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้เพิ่มเติม ที่ ยช 0518 / 2934 รายกองทุนเปิดโซลาริสฯ 3 เอ็ม 5 โดยให้ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนตามคำขอ ให้ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวน 272,137,214.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี จากต้นเงิน 200,000,000 บาท นับถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ● บริษัทได้ทราบความคืบหน้าจากทนายความผู้รับผิดชอบคดีของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) จากการนัดประชุมผู้แทนเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ <ol style="list-style-type: none"> 1.) ความเป็นมา : สืบเนื่องจากภายหลังที่ IFEC ส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับแผน ปรากฏว่าตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นของ IFEC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 2.) กำหนดระยะเวลาควดหมาย สำหรับการดำเนินการต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทในฐานะบริษัทจัดการกองทุน และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการอย่างดีที่สุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและลูกค้าทุกราย โดยบริษัทจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<p>2.1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 IFEC คาดหมายว่าจะยื่นคำขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์</p> <p>2.2 วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการและคำขอแก้ไขแผนแต่ละฉบับ</p> <p>3.) สารสำคัญซึ่ง IFEC จะขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ</p> <p>3.1 ผลสำเร็จของแผน ซึ่งเดิมกำหนดไว้เมื่อชำระหนี้ 3 ไตรมาส แก้ไขเป็นเมื่อชำระหนี้ 20 ไตรมาส (ออกจากแผนภายหลัง 5 ปี)</p> <p>3.2 การปลดหนี้ ประเด็นต่อเนื่องจากข้อ 3.1 แก้ไขเกี่ยวกับการปลดหนี้ ซึ่งเดิมกำหนดว่าปลดหนี้เมื่อชำระหนี้ส่วนที่ 1 แก้ไขเป็นปลดหนี้เมื่อดำเนินการตามแผนสำเร็จ (ชำระ 20 ไตรมาส และ/หรือ 5 ปี)</p> <p>3.3 การปรับโครงสร้างทุน แก้ไขเป็นลดราคาพาร์จาก 0.25 เป็น 0.10 บาท และเพิ่มทุนมูลค่า 100 ล้านบาท</p> <p>3.4 การชำระหนี้เจ้าหนี้ Tranche B ในส่วนการแปลงหนี้เป็นทุน ตามที่หุ้นของ IFEC ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ประกอบกับ IFEC มีแนวทางว่า จะยังไม่เน้นดำเนินการเพื่อให้หุ้นกลับไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แต่จะเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ฉะนั้น การแปลงหนี้เป็นทุน คงไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ต่อไป ดังนั้น จึงแก้ไขแผนส่วนการชำระหนี้โดยวิธีแปลงหนี้เป็นทุน เป็นชำระหนี้จาก Excess cash ภายในระยะเวลา 5 ปี</p> <p>4.) นอกจากนี้ IFEC จะยื่นแก้ไขแผนตามข้อเสนอขอแก้ไขแผนของกองทุน ในประเด็นการกันเงินสำรอง</p>	

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<p>5.) IFEC ชี้แจง ดังนี้</p> <p>5.1 ประเด็นใดที่เจ้าหนี้ของแก้ไขแผนและ IFEC เห็นอยู่ในวิสัยและสามารถทำได้ IFEC จะยื่นขอแก้ไขด้วยตนเองด้วย เพื่อถ่ายทอดการพิจารณาลงมติ</p> <p>5.2 กรณีมีเจ้าหนี้ขอแก้ไขแผนหลายฉบับตามความต้องการหรือเข้าใจของเจ้าหนี้ หากปรากฏว่าคำขอแต่ละฉบับมีเงื่อนไขขัดกัน แต่คำขอดังกล่าวได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าหนี้ เช่นนี้จะเป็นเหตุที่ไม่อาจดำเนินการได้ กรณีนี้ IFEC มีความจำเป็นที่จะต้องไม่ยอมรับคำขอแก้ไขแผนดังกล่าว</p> <p>นอกจาก แผนฟื้นฟูกิจการฉบับหลักวันที่ 30 เมษายน 2567 และคำขอแก้ไขแผนของ IFEC ซึ่งจะยื่นวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 แล้ว IFEC แจ้งว่าจะไม่ยอมรับคำขอแก้ไขแผนใดๆ</p> <p>อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน IFEC ยังคงอยู่ภายใต้สถานะพักการชำระหนี้ (Automatic stay) ตามมาตรา 90/12 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลายฯ</p>	

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ในอดีต ได้จากการรายงานฯ ย้อนหลังซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท